

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p> <p>คมชัดลึก</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น.</p> <p>ไทยโพสต์ มติชน</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ข้อความและพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ เมื่อได้ตามเสด็จขณะที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรือใบ ในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ ทรงเขียนข้อความว่า “ได้มาทำงานที่ LA เมือง ทะเลสวย ทำให้นึกถึงเมื่อได้ตามเสด็จเล่นเรือใบตอนเด็ก ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอน ให้มุ่งมั่นแข่งขัน ไม่ท้อ แม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ก็ต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อเดินไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ”</p> <p>-กทม. เริ่มจัดระเบียบการแจกอาหารมื้อหลัก โดยแบ่งเป็น 3 รอบคือ รอบ 06.00-09.00 น. 11.00-14.00 น. และ 16.00-20.00 น.</p> <p>-นายณัฐนันท์ กัลป์ยาศิริ รองโฆษก กทม. กล่าวว่า กทม.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมดูแลต้นมะขาม บริเวณรอบ ท้องสนามหลวง เนื่องจากสำรวจพบอาการใบเหลือง ดินเน่าเสีย และกลิ่นเหม็น พร้อมทั้งช่วยสอดส่องผู้ที่มีอาการ ผิดปกติทางจิตปะปนเข้ามาต่อแถวรอสักการะพระบรมศพฯ เนื่องจากในขณะนี้พบว่า มีผู้ป่วยจิตเวชปะปนเข้ามาต่อ คิวเข้าแถวสักการะพระบรมศพฯ ซึ่งในบางช่วงเวลามีประชาชนมาเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งหมด จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลผู้ที่อยู่ข้างกาย ว่ามีอาการผิดปกติใด ๆ หรือไม่ และเมื่อพบ ผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวช ให้แจ้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อดำเนินการ หรือแจ้งยัง กอร.รส หรือโทรสายด่วน 1899 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการต่อไป</p> <p>แสดงความอาลัย</p> <p>-บรรยากาศการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นางกานต์พิชญา สร้อยสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วัย 54 ปี กล่าวว่า เดินทางมาพร้อมชาวเกาะช้าง จ. ตราด มาถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.00 น. จากนั้นได้เข้าแถวรอและได้เข้ากราบสักการะพระบรมศพเมื่อเวลา 10.00 น. ในฐานะตัวแทนโรงพยาบาลสุขภาพชุมชนบ้านแจ็กแบ้ ต.เกาะช้างใต้ ขอน้อมนำคำสอนของพระองค์ว่า ชำราชการเป็น ข้ำของประชาชน เป็นข้ารับใช้แผ่นดิน ต้องทำงานให้สมกับได้อาสามา ส่วนตัวก็พยายามทำหน้าที่ให้สุดความสามารถ ทั้งนี้ จะเอาข่าวที่ระลึกที่ได้รับแจก พร้อมรูปพระบรมโกศไปตั้งหิ้งบูชาที่ โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนที่ทำงานอยู่ และจะ สอนเด็กที่เข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่อยู่ในศูนย์ให้เป็นคนดี นำคำสอนเรื่องความพอเพียงไปใช้ เพื่อปลูกฝัง เรื่องความประหยัด รักสิ่งแวดล้อม</p> <p>การดำเนินงานของ สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางมา ถวายสักการะพระบรมศพ ต่อเนื่อง โดยในระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2559 ทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และ สาธารณสุข จากส่วนภูมิภาคชุดแรก ที่มาช่วยเสริมการทำงานกับทีมในส่วนกลาง และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นทีมจากรพ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี และรพ.เด่นชัย จังหวัดแพร่</p> <p>-เสนอสรุปข่าว กรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมดูแลเคลื่อนประชาชนที่เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระ บรมโกศจัดทีมเฝ้าระวังโรคพร้อมอุปกรณ์ป้องกันประจำพื้นที่สนามหลวงวันละ 3 ทีม</p> <p>สธ.น้อมนำพระราชดำรัส</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว. สธ. แดลงข่าวโครงการเรียนรู้ตามแนวพระราช ดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของ สธ. ว่า ตลอดพระชนม์ชีพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนไทย ต้องการให้มีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกล ทรงให้ สธ.จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันต กกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ออกไปดูแลรักษาประชาชน ทั้งนี้ สธ.จะเดินหน้าสืบสานโครงการในพระราชดำริ และน้อมนำ พระจริยวัตร พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชดำริ มาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและค่านิยมองค์กร เพื่อให้ บรรลุยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารด้วยธรรมาภิบาล โดยได้น้อมนำพระราชดำรัส MOPH มา เป็นค่านิยมองค์กร ได้แก่ M : Mastery เป็นนายตนเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน P : People centered approach ใส่ใจประชาชน และ H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p> <p>มติชน</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ช่วยเหลือชานา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดเพื่อเปิดพื้นที่ของ รพ. ให้ชานาตัวจริงได้นำข่าวสารเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่รพ. แต่อาจจะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าไม่ได้เป็นการรับข่าวสารมาจากโรงสี เพราะต้องการช่วยเหลือชานาจริง ๆ แต่โครงการนี้ไม่เป็นการบังคับว่าทุก รพ.ต้องทำ ขอให้ดูเรื่องความพร้อมและความเหมาะสม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ นพ.สสจ.สระแก้ว กล่าวว่า จะให้โรงพยาบาลใน จ.สระแก้ว ทุกแห่ง รับซื้อข่าวสารโดยตรงจากชานา เพื่อหุงข้าวบริการผู้ป่วยและบุคลากรในโรงพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศิริศักดิ์ ธิติติลกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา กล่าวว่า รพ.ศรีธัญญาเปิดพื้นที่ให้ชานา “ขายข้าวฟรี” ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในเดือน พ.ย.นี้ และแนะนำให้ประชาชนซื้อข้าวสารจากชานา และผลิตภัณฑ์จากผู้ช่วยจิตเวช เป็นของขวัญปีใหม่</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>น้ำท่วมเพชรบุรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. เร่งดูแลช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจากฝนตกหนัก ที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ทราบว่ามีสถานบริการสาธารณสุขก้นน้ำท่วม 5 แห่ง ประกอบด้วย ได้แก่ 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี น้ำท่วมทางเข้าอาคารประมาณ 20 เซนติเมตร 2. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า น้ำท่วมบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ประมาณ 20 เซนติเมตร และภายในอาคาร ซึ่งทางโรงพยาบาลร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี วางกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และแผ้วระวังระบบไฟฟ้าและระบบจ่ายกลางเพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถให้บริการได้ต่อไป 3. รพ.สต.บ้านหม้อ 4. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแหลม และ 5. รพ.สต.บ้านเขาตะเครา ตำบลบาง-ครก โดยกรม สบส. ได้ส่งทีมวิศวกรเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเครื่องมือช่างเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทุกแห่ง เพื่อป้องกันความเสียหาย เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้สถานพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ผลการตรวจสอบพบว่าระบบไฟฟ้ายังสามารถใช้การได้ตามปกติ</p> <p>อย่างไรก็ดี ได้สั่งการให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตในภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมสถานบริการสาธารณสุขจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และได้สำรองทีมวิศวกรเคลื่อนที่เร็วที่ส่วนกลางไว้อีก 3 ทีม เพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่หากมีความจำเป็นเพิ่มเติม</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ทัศนะผู้อ่าน</p>	<p>หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอบทความ ก.ม.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข (จบ) โดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง ให้ความเห็นว่า นอกจากพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุม ทั้งถึงและมีคุณภาพมาตรฐานแล้ว การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังมีปัญหาเรื่องการขาดธรรมาภิบาลมาตลอด ระยะเวลา 14 ปีหลังจากการมีกฎหมายฉบับนี้ เช่น กรณีการแบ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออกเป็นกองทุนย่อยหลาย ๆ กองทุน หรือการนำเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปจ่ายให้แก่หน่วยงาน “ที่ไม่ใช่หน่วยบริการ”</p> <p>และการที่มีกลุ่มบุคคลคือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอำนาจเหนือองค์การกระทรวงสาธารณสุข น่าจะถือได้ว่าสปช. เป็น “องค์กรรัฐซ้อนรัฐ” และทำความเสียหายให้เกิดขึ้นทั้งในภาครัฐ ระบบบริการสาธารณสุข และเกิดความเสียหายแก่สุขภาพของประชาชน</p> <p>สิ่งสำคัญเร่งด่วน คือรัฐบาลจะต้องตรวจสอบความเสียหาย และยุติการกระทำเหล่านั้น โดยการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ 1.ไม่ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถ “จำกัดสิทธิการรับบริการสาธารณสุขของประชาชน” ถ้าจะจำกัดการรักษาเนื่องจากงบประมาณที่จำกัด ก็ต้องหาเงินเพิ่มในระบบด้วย วิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ใช่บังคับให้ทำการรักษาตามข้อจำกัดของงบประมาณ 2.ไม่ให้จำกัดสิทธิการทำงานของแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย 3.ไม่ให้ จำกัดขอบเขตการใช้ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน วิธีการรักษาผู้ป่วยและการใช้เครื่องมือแพทย์ 4. โอนย้าย สปช. เข้ามาเป็นหน่วยงานราชการในบังคับบัญชาของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการควบคุมและตรวจสอบการทำงานอย่างสุจริต โปร่งใส มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 5.การเพิ่มเงินเข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจมีทางเลือกหลายทาง ที่สามารถพิจารณาได้ตามความ เหมาะสมของประชาชนและประเทศชาติ</p>
<p>ไทยโพสต์ คมชัดลึก</p>	<p>อาหารเสริมรักษาตา</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีักุญแพทย์ออกมาเตือนเรื่องอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ แอบอ้างว่ามี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สรรพคุณช่วยบำรุง-รักษาตา หายได้หลังจากทาน 3 วันขึ้นไป</p> <p>-ล่าสุด ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ตรวจอาหารเสริมอ้างสรรพคุณรักษาโรคตาแล้วพบเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้ส่งหนังสือให้ระงับโฆษณา ประสานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบ ส่วนครูเพลงชื่อดังที่ร่วมโฆษณา ถ้ามีเอี่ยวจริง ต้องรับโทษด้วย เดือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาผ่านโซเชียลที่ไม่มีที่มาที่ไป</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>คลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ประชุมผู้บริหารระดับสูงสธ. ประจำเดือน พ.ย.59 โดยได้เชิญ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว โดยกล่าวว่า นโยบายคลินิกหมอครอบครัวของ สธ. ได้ถูกกำหนดไว้ใน ทรน.ฉบับใหม่ ขอให้คำนึงถึงหลักการดำเนินงานและเป้าหมายต่อไปนี้ 1.ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 2.บรรจุนโยบายไว้ในแผนการเรียนการสอน 3.ในการทำงานที่มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย อาจประกาศใช้ม.44 ออกกฎ ระเบียบ และ 4.ใช้บุคลากรที่มีอยู่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายให้สำเร็จ</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>พ.ร.บ.ยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว นายพิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ ตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาและเยาวชน เข้ายื่น หนังสือต่อนายพีระศักดิ์ พอจิต รอง ประธาน สนช. คนที่ 2 เพื่อขอให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ห้ามขายบุหรี่ยุคใหม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 2.ห้ามขายบุหรี่ยุคใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3.ห้ามขายบุหรี่ยุคใหม่ที่บรรจุของน้อยกว่ายี่สิบมวน ห้ามแบ่งขายบุหรี่ยุคใหม่ และ 4.เพิ่มมาตรการควบคุมครองสุขภาพผู้ที่ไม่สูบบุหรี่</p> <p>ด้าน นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปเสนอต่อสมาชิก สนช. โดยหลักการจะต้องตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ซึ่งขอให้มั่นใจว่าการพิจารณาของสนช. จะเปิดโอกาสให้คนนอกที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการร่วมพิจารณา อย่างเต็มที่ อีกทั้งสนช.ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนในการพิจารณากฎหมาย</p>
คมชัดลึก	<p>เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์จีพีโอ เคอร์มินลิปท์ เดย์ครีม และ ไนท์ครีม ขององค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards ประจำปี 2559 ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสความตื่นตัวด้านสมุนไพร และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยา ชีววัตถุ และสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน</p>
เดลินิวส์	<p>เขาพระงามดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว เทศบาลเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ร่วมกับ รพ.สต.เขาพระงาม สปสช. เขต 4 สระบุรี และรพ.พระนารายณ์มหาราช ได้ให้บริการแบบบูรณาการ ดูแลกลุ่มผู้ป่วย ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียง และมีการบริการช่วยเหลือผ่านทางโทรศัพท์ ชื่อโครงการ “เสริมสร้างเครือข่ายดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนและโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สายตำบลเขาพระงาม” พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
ข่าวสด	<p>โรคระบาดหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผอ.สคร.ที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นลง รวมบางพื้นที่ยังมีฝนตกและกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ปีนี้จะหนาวนานและหนาวกว่าที่ผ่านมา จากสภาพอากาศดังกล่าวทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดีมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น จึงพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด อีสุกอีใส มือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเฉียบพลัน หากมีอาการแทรกซ้อนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง บางรายมีอาการรุนแรง ทำให้เสียชีวิตได้</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. ประกาศเรื่องการป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูหนาว มี 6 โรค คือ โรคไข้หวัด -ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคอีสุกอีใส โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ จึงขอให้ประชาชนมีความระมัดระวัง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>โรคไข้ชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมานพ จำพงษ์สันติ นายก อบต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจการระบาดของโรคไข้ชิก้า และให้เตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรค ไม่เกิดการตื่นตระหนก เพื่อเป็นการป้องกัน ฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโรคไข้ชิก้า ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคระบาดของไข้ชิก้า มากยิ่งขึ้น มีความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรค รู้จักป้องกันและฝ้าระวังโรคได้เป็นอย่างดี</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.พรพิทักษ์ พันหล้า ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค กล่าวว่าจากข้อมูลกรมปศุสัตว์ มีการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าที่ จ.มุกดาหาร และประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงและมีการเข้าไปตรวจสอบแบบเชิงรุก โดยจากการตรวจพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวพบเชื้อสุนัขบ้าในสัตว์เฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละ 3 ตัว ขณะที่กรณีแม่วัวถูกสุนัขกัดและเสียชีวิต ซึ่งทางปศุสัตว์ได้ส่งชิ้นส่วนสมองไปตรวจสอบและพบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าขึ้น ขั้นตอนต่อไปจะมีการดำเนินการฉีดวัคซีนสัตว์เสี่ยงลูกด้วยนม ในรัศมี 3-5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันโรค ส่วนที่มีความกังวลว่าผู้สัมผัสกับวัวจะติดเชื้อหรือไม่นั้น ขอชี้แจงตามหลักการเดียวกันกับการติดเชื้อจากสุนัขหรือแมว ดังนี้ 1. กวาร์ร้อยละ 90 ที่ติดเชื้อจะมาจากการถูกสุนัขหรือแมวกัดหรือข่วน เชื้อไวรัสจะติดต่อน้ำลายลูกกลมไปทางกระแสเลือด เพราะฉะนั้นในกรณีของแม่วัวก็เช่นเดียวกัน 2. ส่วนกรณีที่ยักรุนในพื้นที่ จ.มุกดาหารชุดซากของสุนัขที่ตายจากพิษสุนัขบ้ามารับประทานทำให้ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งโดยทั่วไปในสัตว์เสี่ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ก็สามารถติดต่อกับการรับประทาน จึงอยากให้ผู้ที่นิยมซื้อเนื้อวัวมารับประทานสังเกตดีๆ และปรุงอาหารให้สุกทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เพราะโรงฆ่าสัตว์อาจจะนำสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วมาฆ่าและขายก็ได้</p>
กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์	<p>จัดทำหลักสูตรมาตรฐานอย.</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ลงนามร่วมกับ อย. จัดทำหลักสูตรเพื่อให้ความรู้สมาชิกกองทุน เป็นประโยชน์ในกรณีที่สมาชิกต้องการจะผลิตสินค้าเกี่ยวกับอาหารและยาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน อย.</p>
ไทยโพสต์	<p>พัฒนาเกษตรอินทรีย์</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สสส. และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "โภชนาการเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" หนึ่งในหัวข้อที่มีความน่าสนใจในการประชุมครั้งนี้คือ "กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย เพื่อคนไทยเป็นสุข" ซึ่งได้หยิบยก 2 พื้นที่ตัวอย่าง คือ นครปฐม และเชียงราย เป็นโมเดลที่สำคัญ กล้าเปลี่ยนแปลงจากเกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์ ผลการดำเนินงานทำให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัด เกิดต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการนำกลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดจนสามารถกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มีการสนับสนุนการทำเกษตรที่ปลอดภัย พัฒนาการยกระดับมาตรฐานของโรงแรม ร้านอาหารให้เข้าสู่สากล ตอบใจยุทธการตรวจประเมินร้านอาหาร ทั้งสองพื้นที่นำร่องเป็นแบบอย่างชัดเจนว่า หากทุกฝ่ายให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังจะสามารถสร้างความยั่งยืนด้านอาหารของไทยได้</p>
เดลินิวส์	<p>ทำลายอาหารสัตว์</p> <p>-เสนอข่าว นายสัตวแพทย์สรวิศ ุรงอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เดือนตุลาคม 2559 กรมปศุสัตว์ได้รับรายงานการตรวจสอบกรดซัลฟานูริก ซึ่งเป็นสารกลุ่มเมลามีน มีโทษต่อคนและสัตว์ ผสมในอาหารสัตว์ประเภทเครื่องในปลาหมึกแห้ง ที่ขออนุญาตนำเข้าราชอาณาจักร จากประเทศเวียดนาม ตรวจพบ 3 ครั้ง ปริมาณ 60,000 กิโลกรัม จึงได้ทำการอายัดอาหารสัตว์ทั้งหมดและทำลายเป็นที่เรียบร้อย</p> <p>ทั้งนี้ สารกลุ่มเมลามีน เป็นสารเคมีในอุตสาหกรรมใช้ในการผลิตพลาสติก กาว ไวท์บอร์ด สีย้อมในหมึก ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ซึ่งที่ผ่านมาในประเทศจีนมีการลักลอบนำสารเมลามีนผสมในนมผง ทำให้ทารกชาวจีนเสียชีวิต และก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบไตและระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่ว กรวยไตอักเสบ ไตวาย เป็นต้น</p>
สยามรัฐ	<p>กิจกรรมทางกาย</p> <p>-เสนอบทความ องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดคะเนว่า ถ้าคนเรามี "กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ" จะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกถึง ร้อยละ 5.5 หรือประมาณ 3.2 ล้านรายต่อปี ข้อมูลจาก WHO ยังพบว่า ประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกประมาณ 1 ใน 4 ยังมีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน ส่วนในเด็กที่ควรมีกิจกรรมทางกายอย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>น้อย 60 นาทีต่อวัน ก็พบว่าเด็กอายุ 12-13 ปี มีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ทำให้แต่ละปีประชากรโลก 35 ล้านคน ต้องเสียชีวิตไปเพราะโรคเรื้อรังเช่น ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรม ทั้งการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม ความเครียดสะสม สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กำหนดให้เป็นเป้าหมายใหญ่เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งลงให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2025 (9 ปี)</p> <p>ทั้งนี้ สมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ให้ สสส. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพครั้งที่ 6 โดยมีกระทรวงสาธารณสุข และ กทม. เป็นเจ้าภาพร่วม องค์กรอนามัยโลก เป็นผู้สนับสนุนภายใต้หัวข้อ "Active Living for All: Active People, Active Place, Active Policy" หรือ การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อทุกคน: การมีกิจกรรมทางกายระดับบุคคลสถานที่ที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย และนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรมทางกาย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน</p>
สยามรัฐ	<p>รพ.ราชวิถีพัฒนาระบบบริการ</p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถีเปิด "โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารงาน รพ.ราชวิถี กับตู้ KIOSK" โดยร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาเป็นตู้ที่สามารถพิมพ์ใบแสดงสิทธิรักษาที่ผู้ป่วยนัดได้เอง แห่งแรก โดยใช้บัตรประชาชน Smart Card เพื่อลดเวลารอ-รวดเร็วยิ่งขึ้น</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว ชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์แห่งประเทศไทย เตรียมจัดแถลงข่าว 14 ปี การเข้าถึงยาอิมมูโนบิลและการเพิ่มโอกาสในการรักษาของกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบมัยอีลอยด์ และ มะเร็งทางเดินอาหารจีสต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ย เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 3 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กทม.</p>
บ้านเมือง	<p>-เสนอข่าว สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ข่าวสารด้านมะเร็ง ในยุค Social Media" วันที่ 9 พ.ย. 59 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง เมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>สันติ เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วัชระ จันทรเจริญกิจ รองผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เปิดเผยว่า สันติ ดวงสว่าง ได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา 09.53 น.ของวันนี้ ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติพี่น้องกว่า 20 คน ที่เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด</p>
เดลินิวส์	<p>โรคพยาธิกินี</p> <p>-เสนอข่าว องค์กรอนามัยโลก เผยจำนวนผู้ป่วยโรคพยาธิกินี ในปีนี้ลดลงเหลือ 17 ราย แบ่งเป็นชุดานใต้ 5 ราย เอธิโอเปีย 2 ราย และชาติ 10 ราย ขณะที่ มาลีซึ่งเป็น 1 ใน 4 ประเทศที่ยังพบการแพร่ระบาดอยู่ แต่ปีนี้ไม่พบผู้ป่วย นับเป็นสัญญาณความก้าวหน้าในการกำจัดโรคพยาธิกินี</p>

